

“ล่อซื้อ”สินค้าลิงสิทธิ์ ความโหดร้ายของทุนนิยมสามัญ

แม้จะเข้าใจดีว่า การคิดค้นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างขึ้นมา นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเปลืองทั้งแรงกาย แรงเงินและแรงสมองอยู่อีกโข กว่าจะได้มาซึ่ง “ลิขสิทธิ์” หรือ “สิทธิบัตร” คู่ครองถือเป็น “แรงจูงใจ” ในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาบนโลกใบนี้

และเป็นที่รับรู้กันว่า บรรดา “บริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์” ในประเทศไทย ทำงานกันอย่างขมิ้มมันในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเอง โดยมี “เจ้าหน้าที่ตำรวจ” เป็นจักรกลสำคัญในการทำงานด้วยชื่อ “กฎหมาย” อยู่ในมือ

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ “เด็กวัย 15 ปี” ที่ถูก “ล่อซื้อ”กระตือรือร้นอาหารปลาพิมพ์ลายการ์ตูนการ์ฟิลด์ และรีลัคคุมะ” และนำไปสู่การจับกุม ก็ถือเป็นเรื่อง “โหดร้าย” ในความรู้สึกอยู่ไม่น้อย เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามรูปแบบปกติ หากแต่เป็น “การล่อซื้อแบบตั้งใจ” เพื่อนำไปสู่การจับกุมและ “ค่าปรับ” ก้อนงาม

ประเด็นที่จำต้องขยายความก็คือ การจับกุมที่ดำเนินการในลักษณะ “ล่อซื้อ” ด้วยการสั่งทำลายที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองโดยเฉพาะถ้าเป็นการกระทำผิด “ครั้งแรก” นั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมีคำพิพากษาของ “ศาลฎีกา” วางแนวทางในการพิจารณาคดีเอาไว้แล้ว

และเวลานี้ ทางบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์การ์ตูนรีลัคคุมะ ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า บริษัทไม่ได้มอบ

หมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น งานนี้ผู้ที่ตกเป็นจำเลยของสังคมคงจะหนีไม่พ้น “เจ้าหน้าที่ตำรวจ” ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบว่า งานนี้ “มีนอกมีใน” อะไรหรือไม่อย่างไร

ไปที่เรื่องอื่นกันบ้างครับ เริ่มจาก บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เดินหน้าสานต่อ “โครงการติดตั้งฝ้า พนังยิปซัม และทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี” ต่อเนื่องเป็นปีที่2 นำโดยนายจรูญ กาญจนภูมิ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย นายพยัคฆ์ ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นายวิโรจน์ เจริญวรรณยิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เบเยอร์ จำกัด ร่วมกันส่งมอบห้องดนตรีที่ผ่านการปรับปรุงจนได้มาตรฐาน พร้อมร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ โดยมี นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา และนายณพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ตามต่อกันด้วย ครรชิต ศรีวิชา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ว้าโก้ ไมซ์น แวร์ และซีดับบลิว เอ็กซ์ โดยบริษัท ไทยว้าโก้ จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Wacoal Motion Run Against Breast Cancer” สนามที่





4 จ.อุดรธานี จำนวน 417,800 บาท แก่ นายแพทย์อิสระ
เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับการ
รักษาตามมาตรฐานและทันที่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้
คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
เป็นเกียรติในงาน ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ค่ายรามสูร จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 31

และปิดท้ายกันกับ **นายสุพันธุ์ มงคลสุธี** ประ
ธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIMBANK) นำกรรมการธนาคารเยี่ยม
ชมการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม
ภารกิจของ EXIM BANK ในโอกาสที่ประธานกรรม
การและกรรมการธนาคารเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมี
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร EXIM BANK ให้การ
ต้อนรับ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2562 ■

พบกับใหม่สัปดาห์หน้าครับ

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com